

XÂY DỰNG “THỂ TRẬN LÒNG DÂN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TRỊNH MINH THẾ*

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ xây dựng “thể trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Xây dựng “thể trận lòng dân” trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm động viên, tập hợp quần chúng thành một khối thống nhất để phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam cường thịnh là vấn đề quan trọng và cần thiết.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; thể trận lòng dân; xây dựng; hiện nay.

In the current period, the task of building “the battle position based on the people’s hearts” for the national defense has increasingly been demanding. The building of “the battle position based on the people’s hearts” according to Ho Chi Minh’s thought in the current period aims to mobilize and gather people into a unified block to highly promote people’s synergy. It contributes to the realization of the aspiration to develop a prosperous country of Viet Nam which is an important and necessary issue.

Keywords: Ho Chi Minh’s thought; the battle position based on the people’s hearts; building; current.

NGÀY NHẬN: 06/9/2022

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 11/10/2022

NGÀY DUYỆT: 16/11/2022

1. Đặt vấn đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm “dân là gốc”, Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “lòng dân”. Hồ Chí Minh đúc kết: “Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”¹, “Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được. Trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”². Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng của Người về vai trò của quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”³. Việc xây dựng “thể trận

lòng dân” (TTLĐ) trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp khơi dậy, quy tụ lòng tin của dân đối với Đảng, chính quyền và chế độ xã hội; tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, hướng đến hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “thể trận lòng dân”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng TTLĐ là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó được hình thành trên cơ sở kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của

* ThS, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, về sức mạnh của nhân tố chính trị, tinh thần và những nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, đó là tư tưởng “trọng dân”, “gần dân”, “khoan thư sức dân”, dùng lực lượng đông đảo, rộng khắp của toàn dân, hình thành thế trận chiến tranh nhân dân để chiến thắng kẻ thù. Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc đến vai trò của “lòng dân”, Người khẳng định: “Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”⁴, “Ai được lòng dân, được thiên thời địa lợi, ... - thì bên ấy thắng”⁵. Về “Thế trận”, Hồ Chí Minh cho rằng: “thế trận như tính chất của nước. Nước lúc nào cũng chảy xuống chỗ trũng chứ không thể chảy ngược lên cao được”⁶.

Tuy chưa sử dụng cụm từ TTLĐ, nhưng qua các bài nói, bài viết và sự chỉ đạo trực tiếp, có thể thấy tư tưởng của Người về xây dựng TTLĐ được thể hiện rõ thông qua thực tiễn chỉ đạo về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, toàn diện để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Tư tưởng ấy được thể hiện trên những nội dung cơ bản sau đây:

Một là, phát huy các yếu tố chính trị, tinh thần của người dân đối với Đảng và Chính phủ.

Thực chất của xây dựng TTLĐ là tập hợp, huy động, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh vốn có của nhân tố chính trị, tinh thần, tạo ý chí quyết tâm, kết thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Do vậy, để xây dựng TTLĐ vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, nhấn mạnh và khẳng định sức mạnh của yếu tố chính trị, tinh thần trong thực tiễn. Người chỉ rõ: “Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại”⁷. Theo Người, việc xây dựng, củng cố sức mạnh chính trị, tinh thần là một nội dung đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng TTLĐ để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xâm

lược của kẻ thù, sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, nếu chiến tranh xảy ra.

Nhân dịp Quốc khánh lần thứ mười của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 02/9/1955, Người viết: “Sự thống nhất về tinh thần và chính trị của nhân dân và quân đội xung quanh Đảng và Chính phủ đã giúp chúng tôi vượt qua những thử thách khó khăn không tưởng tượng được và tạo những điều kiện về chính trị, kinh tế và quân sự để chiến thắng. Lòng tin tưởng không gì lay chuyển nổi vào thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa của mình đã cổ vũ nhân dân chúng tôi và đã kích thích tinh thần dũng cảm của họ”⁸. Rõ ràng là, chính trị, tinh thần của chiến tranh nhân dân đã trở thành sức mạnh “vật chất” chiến thắng kẻ thù.

Nhận thức sâu sắc vấn đề có tính quy luật ấy, Hồ Chí Minh luôn chú trọng động viên chính trị, tinh thần trong chiến tranh. Theo Người, để xây dựng, động viên chính trị, tinh thần của nhân dân và quân đội đáp ứng yêu cầu của chiến tranh, vấn đề đặc biệt quan trọng là phải không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng cho Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, coi đó là biện pháp cơ bản trước hết. Người chỉ rõ: “Muốn cho quân đội ta quyết chiến, quyết thắng hơn nữa thì phải sẵn sàng đời sống vật chất của họ, nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị”⁹. Đây chính là cơ sở để Đảng ta tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và quyết tâm, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa cuộc kháng chiến của Nhân dân ta đến thắng lợi.

Hai là, phát triển kinh tế, xây dựng môi trường chính trị - xã hội ổn định tạo tiền đề thuận lợi để xây dựng TTLĐ vững chắc.

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, dù có quan tâm thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhưng nếu đất nước không mạnh lên, kinh tế vẫn kém

phát triển, khó khăn, đời sống của Nhân dân thiếu thốn, chính trị - xã hội không ổn định, thì lòng dân không thể yên, “thế trận lòng dân” không thể vững mạnh, thậm chí còn làm nảy sinh, phát triển những yếu tố, những nguy cơ đối với đất nước và chế độ. Chính vì vậy, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Chính phủ nước Việt Nam mới tập trung chỉ đạo ráo riết diệt “giặc đốt”, “giặc đói” và “giặc ngoại xâm”. Diệt “giặc đốt”, “giặc đói”, phát triển kinh tế - xã hội tạo sức mạnh cho chế độ mới, ngăn chặn và làm thất bại “giặc ngoại xâm”.

Khi tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi”¹⁰. Tư tưởng kháng chiến đi đôi với kiến quốc là biểu hiện sinh động tư tưởng xây dựng TTLĐ, xây dựng sức mạnh về mọi mặt của đất nước cả kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa các mặt, các lĩnh vực đó với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giữ nước.

Ba là, tăng cường, xây dựng chính đốn Đảng, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Chính phủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: xây dựng và chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà còn là công việc thường xuyên của Đảng trong vai trò lãnh đạo cách mạng, bởi “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”¹¹. Người cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”¹².

Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, theo Hồ Chí Minh, phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; chỉnh đốn tác phong lãnh đạo, lễ lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra. Đặc biệt là, để dân tin Đảng, một lòng, một dạ đi theo Đảng thì Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của Nhân dân. Dựa vào dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân là điều kiện tồn tại và phát triển của Đảng, là cội nguồn sức mạnh của Đảng. Do đó, Đảng phải xây dựng mình thành một tổ chức chính trị gắn bó máu thịt với Nhân dân. “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”¹³. Đảng ta vĩ đại vì Đảng bao trùm cả nước, đồng thời, Đảng cũng gắn gũi trong lòng của mỗi đồng bào ta.

3. Thực tiễn xây dựng “thế trận lòng dân” trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm vừa qua, tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều vấn đề mới nảy sinh như: các vấn đề phức tạp khu vực biên giới trên bộ, trên biển đe dọa chủ quyền lãnh thổ; những khó khăn về kinh tế - xã hội, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” hết sức tinh vi, thâm độc và xảo quyệt, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhằm làm suy yếu sức “tự đề kháng” của Nhân dân, chia rẽ lòng dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng cho rằng, làm suy yếu, tan vỡ “thế trận lòng dân” bằng cách ly gián, làm mất lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước thì nền quốc phòng - an ninh sẽ tự suy yếu, không còn, ngược lại, sự suy yếu của nền quốc phòng - an ninh cũng sẽ dẫn tới sự suy yếu, tan vỡ của TTLĐ. Điều đó càng khẳng định rằng, xây dựng TTLĐ vững chắc để tạo nền tảng xây dựng nền

quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có vị trí, vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 36 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, “thế trận lòng dân” được tăng cường. Tuy nhiên, sự tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường đã dẫn tới sự bất bình đẳng trong xã hội, tình trạng phân hóa giàu - nghèo ngày càng gia tăng, đời sống vật chất của Nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn là căn cứ cách mạng trước đây còn nhiều khó khăn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu, sống xa dân, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân, đã tác động không nhỏ đến tình cảm, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đó là những “rào cản” lớn trong xây dựng TTLĐ giai đoạn hiện nay.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta khẳng định: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”¹⁴.

Đây là sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về TTLĐ, khẳng định sâu sắc vai trò quan trọng của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng; là minh chứng rõ nét của việc thấm nhuần và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Đó cũng là cơ sở khoa học để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có các chủ trương, giải pháp phù hợp để xây dựng TTLĐ vững chắc, tạo nền tảng để phát

huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ cấp bách hiện nay và là vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.

4. Một số đề xuất, kiến nghị

Để xây dựng TTLĐ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của xây dựng TTLĐ.

Nhiệm vụ xây dựng TTLĐ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay phải dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, trước hết cần tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những kế hoạch hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Đồng thời, quán triệt, giáo dục cho Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc những nguyên lý, lý luận, luận điểm nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng TTLĐ, như: tính tất yếu, mục tiêu, nhiệm vụ; lực lượng, sức mạnh xây dựng TTLĐ; vai trò của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TTLĐ; những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nhân tố chính trị, tinh thần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được ghi trong các văn kiện Đại hội của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ

quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, giúp Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào những điều kiện, hoàn cảnh thực tế, những nhiệm vụ cụ thể để phát triển cả tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, nhằm quy tụ, tập hợp, khơi dậy và phát huy nhân tố con người, tiềm lực chính trị, tinh thần trong xây dựng TTLĐ trong giai đoạn mới. Quá trình thực hiện, cần chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị của đất nước; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện thông tin, truyền thông và thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, cần đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tạo ra các điển hình tiên tiến về xây dựng TTLĐ; từ đó, tổ chức học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Thứ hai, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân.

Điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, cơ sở chính trị ổn định quy định trực tiếp việc xây dựng TTLĐ vững chắc và ngược lại. Vì vậy, cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân bằng hệ thống các chính sách cụ thể, để Nhân dân được ấm no, yên tâm và tin tưởng vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã xác định. Các bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương cần tham gia, phối hợp chặt chẽ để tập trung phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mức sống để Nhân dân ổn định cuộc sống, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn. Quá trình thực hiện, cần chú trọng giải quyết các vấn đề bất bình đẳng về

lợi ích, phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, miền; thường xuyên quan tâm giải quyết tốt những bức xúc, những vấn đề nổi cộm trong đời sống của Nhân dân, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam, tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, từ đó họ tự giác thực hiện theo quy định, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với hệ thống pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Lòng dân” chỉ trở thành “thế trận” khi được một tổ chức (đại biểu cho lợi ích của dân tộc) - đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam quy tụ, sử dụng và phát huy cho mục tiêu chung của dân tộc; mà Nhân dân tin vào Đảng và chế độ, chủ yếu là thông qua lòng tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì thế, để xây dựng lòng tin của Nhân dân - vấn đề cốt lõi của xây dựng TTLĐ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết, phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để Đảng ta thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng TTLĐ.

Cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa”. Theo đó, cần kết hợp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới với kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước; vừa tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vừa coi trọng xây dựng đội ngũ đảng viên thực đức, thực tài, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân. Để củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, mọi cán bộ, đảng viên của Đảng cần thực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đó phải là việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, cần đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình trên cơ sở mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương. Thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn đi đầu, đi trước, làm trước, làm có hiệu quả để Nhân dân tin và làm theo. Thực hiện xây dựng TTLĐ vững chắc từ cơ sở.

5. Kết luận

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng TTLĐ là vấn đề rộng lớn, phong phú, gắn bó chặt chẽ với quá trình Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, với xu thế quốc tế hóa ngày càng phát triển, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng trước những vận hội lớn, song cũng không ít khó khăn thách thức. Việc xây dựng TTLĐ theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn.

Thực tế đã chứng minh rằng, xây dựng TTLĐ phải được thực hiện ngay từ trong thời

biên là bài học lịch sử được Đảng ta rút ra từ lý luận và thực tiễn xây dựng TTLĐ dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của “lòng dân” và xây dựng TTLĐ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đã khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy và vận dụng trong tình hình mới □

Chú thích:

- 1, 4, 12. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 15*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 142, 224, 672.
2. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 8*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 163.
3. Nguyễn Phú Trọng. *Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng*. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2019, tr. 80.
5. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 3*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 558.
- 6, 10, 13. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 4*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 363, 114, 65.
- 7, 11. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 2*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 297, 289.
8. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 10*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 110 - 111.
9. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 7*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 397.
14. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 157.

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Mạnh Hùng. *Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy*. H. NXB Quân đội nhân dân, 2015.
2. Bùi Văn Nam. *Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2018.
3. Vũ Văn Nhiên. *Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” và sự vận dụng của Đảng ta*. H. NXB Quân đội nhân dân, 2010.
4. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự. *Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước*. H. NXB Quân đội nhân dân, 2004.